

จุดประกายวัยกัน

โดย...สาวรอบรู้

แนะนำบุคคลเด่นหรือดราม่าได้...

jjr1319@hotmail.com โทร.089-7334395

# นิเทศศาสตร์ ม.หาดใหญ่... เจ๋ง! ชนะเลิศเขียนบทความคดี รายการกระจกหักด้าน

ฝนกล่าว

“เบลเป็นคนจังหวัดพังงาและชอบท่องเที่ยว เลยเลือกเขียนสารคดีท่องเที่ยวเรื่อง “อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา” เรื่องราวในสารคดีนอกเหนือจากภาพความสวยงามของอ่าวพังงาแล้ว เบล ยังนำเสนอให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะปัจจุบันระบบนิเวศน์ทางทะเลในหลาย ๆ แห่งของประเทศไทยโดนทำลายไปเยอะ ตัวการ์ที่สำคัญก็คือนักท่องเที่ยวที่มักง่าย จึงอยากให้งานสารคดีชุดนี้เป็นประโยชน์ต่อการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะ”เบล กล่าว

และว่า  
 “รางวัลที่ได้ในครั้งนี้เป็นรางวัลที่เบลและฝนดีใจมาก ๆ เพราะเป็นรางวัลระดับประเทศซึ่งมีผู้สนใจส่ง

ผลงานจากทั่วประเทศกว่า 80 เรื่อง และรายการกระจกหักด้านก็เป็นรายการคุณภาพที่คนไทยรู้จักมากกว่า 26 ปีแล้ว การได้ทดสอบความสามารถของตนเอง จนได้รับรางวัลที่น่ายินดีแบบนี้ ทำให้เรามั่นใจในความถนัดและความชอบของตนเองว่าเราสามารถทำได้ เพราะเบลและฝนชอบงานด้านสื่อสารมวลชน และมีความใฝ่ฝันว่าหากจบการศึกษาไปแล้วก็อยากจะทำงานด้านนี้จริงๆจังๆ อยากฝากถึงเพื่อน ๆ ว่าเมื่อรักและชอบที่จะทำอะไร อยากให้มันฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ อย่าเรียนเพียงในตำราอย่างเดียว แต่ควรทำกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เพื่อเป็นการ

พัฒนาตนเองด้วย”

“ความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอขอบคุณม.หาดใหญ่ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เพราะที่นั่นนอกเหนือจากงานด้านวิชาการแล้ว กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนยังเป็นเรื่องที่มีมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ เพราะประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนคือการเรียนรู้ชีวิตจริงที่ดีที่สุด ที่สำคัญขอขอบคุณอาจารย์ ที่คอยให้คำปรึกษาที่ดีทั้งเรื่องเรียนและเรื่องอื่น ๆ ทำให้ทั้งเบล ฝน และเพื่อน ๆ มีความสุขมาก ๆ ที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะ” ฝนกล่าวทิ้งท้าย



นิลญาดา คู่จินดา

ธิดารัตน์ ดิษฐอำไพ

นางสาวนิลญาดา คู่จินดา หรือฝน นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศพร้อมโล่รางวัลและทุนการศึกษา 20,000 บาท และนางสาวธิดารัตน์ ดิษฐอำไพ หรือเบล นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีเดียวกันได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 3000 บาท จากการส่งผลงานการเขียนบทความรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีความยาว 15 นาที เข้าประกวด เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 27 ของรายการกระจกหักด้าน ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 โดยได้มีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา

“ฝนเลือกเขียนสารคดีประเภทวัฒนธรรมท้องถิ่น เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ “ชุมชนเก่าแก่วัง” อ.เมือง จ.สงขลา เพราะฝนเป็นคนจังหวัดสงขลา และคุ้นเคยกับชุมชนเก่าแก่วังมาตั้งแต่เกิด ฝนนำเสนอความโดดเด่นของคนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ ไทย จีน และมุสลิม ผู้คนที่นี่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่าง แต่ทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข นอกจากนี้ยังนำเสนอภาพบรรยากาศของชาวประมง อาชีพของคนในชุมชนเก่าแก่วังที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน ซึ่งสารคดีชุดนี้นอกจากจะให้ภาพบรรยากาศของชุมชนชาวประมงที่สวยงามแล้ว ยังแฝงด้วยมุมมองในการดำเนินชีวิตของคนที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่าง แต่สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข”